



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒
สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายกิตติภพ ประทุม กล่าว
เชิญ นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เปิดประชุม

นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

ท่านนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้ สมาชิกสภาได้เข้ามาลงชื่อเข้าประชุม และถือว่าครบองค์
ประชุมแล้วซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้แจ้งการลา กับ
ผมแล้ว จำนวน ๒ ท่าน

๑ นายสุพจน์ ดิยั้ง

๒ นายมนตรี ทองเพิ่ม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผม ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปน้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ ๑

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานฯ - กระผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ประธานตรวจรายงานการประชุม รายงานการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) เชิญครับ

นางชนิดา พิกุลพวง กรรมการตรวจรายงานฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ข้าพเจ้า นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เขต ๒ ในฐานะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขคำผิดตกบกพร่องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคำของตนหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วครับ

ที่ประชุม	เห็นชอบ	๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขานุฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ

นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ครับ

นายสาโรช ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายไชยันต์ จันทพงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านสร้าง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล
ตำบลบ้านสร้าง และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่านโยบายได้นำสู่การปฏิบัติบรรลุผลประการใด ด้วย
เหตุผลใด พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อย่างยั่งยืน
ตลอดไป รายละเอียด ตามรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
บ้านสร้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แจกไว้ให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

การนำแผนพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาล
ตำบลบ้านสร้าง โดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้นถือว่า การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คือการดำเนินการ
ยังไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ของโครงการที่มีอยู่ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖ โครงการ

๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ / ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ / ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา

๓. แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๔. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

๕. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๖. โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๘ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบ้านสร้างมีโครงการในแผนพัฒนา จำนวน ๑๒๖ โครงการ แต่สามารถดำเนินการได้เพียง ๔๙ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๘ ของโครงการในแผนพัฒนา การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างต่ำมาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จึงมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ของเทศบาล และสอดคล้องอัตรากำลังที่มีอยู่เพื่อให้แผนพัฒนาสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

๑) การจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลขอให้สอดคล้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณรายรับของเทศบาล และสถานะการคลังของเทศบาล ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินนั้นจะได้ไม่อยู่ในระดับต่ำ และใกล้เคียงกับความเป็นจริง รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้มากกว่านี้

๒) การไม่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เกิดจากอุปสรรค ในการขาดบุคลากร ระเบียบฯ ข้อบังคับ สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ควรตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้

การวัดผลตามตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ควรระบุผลสำเร็จตามเป้าหมาย /ตัวชี้วัด ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

